



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
19 ธันวาคม 2562



## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

### กัญชาทางการแพทย์

สื่อนำเสนอ: แนวนหน้า, thebangkokinsight, Mthai

-เสนอข่าว นายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส.กล่าวถึงสถานการณ์กัญชา หลังมีการผ่อนปรนให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ ว่า ภาพรวมมีความก้าวหน้าชัดเจนในส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความตื่นตัว ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ รวมทั้งพัฒนาสายพันธุ์เพื่อตอบโจทย์ ความต้องการใช้ของผู้ป่วย ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกและผลิตยาที่มีส่วนผสมของกัญชา จากการติดตามตรวจสอบพบว่ามี การควบคุมและดำเนินการตามมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหา ในทางกลับกันพบว่า ในส่วนประชาชนเมื่อมีการผ่อนปรนให้ใช้ทางการแพทย์ มีการสั่งซื้อกัญชาหรือน้ำมันกัญชาจากตลาดมืดมาใช้เพิ่มขึ้น ด้วยความเข้าใจผิดว่าสามารถใช้ได้เสรี ทั้งที่กัญชายังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ส่งผลให้หลังการผ่อนปรนให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ มีการจับกุมคดีเกี่ยวกับกัญชาเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงยังไม่มีการผ่อนปรน โดยเฉพาะกลุ่ม ผู้เสพและครอบครองกัญชา ส่งผลให้ตัวเลขประมาณการจำนวนผู้เสพยาเสพติด ปี 2562 เพิ่มขึ้นถึง 1.3 แสนราย และเกือบ 100% ของจำนวนผู้เสพที่เพิ่มขึ้นนี้ เป็นกลุ่มเสพยาเสพติด นอกจากนี้ พบตัวเลขผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวจากการใช้กัญชาเกินขนาดเพิ่มมากขึ้นเป็น 100 เท่าตัว ขณะที่สถิติการจับกุมกัญชาจากตัวเลขระยะ 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก มีการจับกุมได้ของกลางเฉลี่ยปีละ 20-30 ตัน แต่ระยะหลัง จากการข่าวพบว่าเริ่มมีการส่งกัญชาเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาในประเทศไทย ก่อนส่งออกไปยังประเทศที่สาม เนื่องจากในตลาดมืดให้การยอมรับกัญชาไทย ดังนั้น อยากให้ประชาชนเข้าใจว่ากัญชายังคงเป็น ยาเสพติดเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หน่วยงาน ป.ป.ส.รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องช่วยกันสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้ภาคประชาชน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น

### ปลดล็อกกระท่อม

สื่อนำเสนอ: เว็บไซต์ข่าวสด มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์

-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.ยุติธรรม มีนโยบายปลดล็อก “กระท่อม” ออกจากยาเสพติดให้โทษ โดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษา ว่า กระท่อมถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เช่นเดียวกับกัญชา ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 สำ หรับการปลดล็อกกระท่อมออกจากยาเสพติดก็อาจต้องมาแก้ไข ในส่วนของกฎหมาย ซึ่งในวันที่ 24 ธ.ค. 2562 จะมีการประชุมคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ ก็จะมีการนำวาระเรื่องกระท่อม เข้าสู่การพิจารณาด้วยว่า จะมีแนวทางอย่างไรกับเรื่องนี้ จะปลดล็อกโดยนำมาใช้เฉพาะทางการแพทย์แบบกัญชา หรือจะปลดออกจากยาเสพติดเลย ตรงนี้ก็คงต้องไปพิจารณาหารือกัน อย่างไรก็ตาม ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ก็มีการรวบรวมข้อมูลประโยชน์ในการนำกระท่อมมาใช้ทางการแพทย์ เป็นตำรายาต่างๆ ว่ามีสรรพคุณในการรักษาอะไรบ้าง ซึ่ง คาดว่า จะมีการนำเสนอด้วย ส่วนเรื่องข้อกังวลว่า หากปลดล็อกแล้วจะนำมาใช้เรื่องของการเสพ ก็อาจจะต้องมีการออก ระเบียบในการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการเอาไปใช้ในทางที่ผิด

### สารเคมีอันตราย

สื่อนำเสนอ มติชน มติชนออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สร. ให้สัมภาษณ์ว่า กรณีที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเลื่อนการแบนสารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส 6 เดือน และจำกัดการใช้สารไกลโฟเซตนั้น สร.ยังไม่ยอมแพ้ แต่ต้องเคารพกฎ เพราะกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าคณะกรรมการวัตถุอันตราย เป็นคนตัดสินใจการใช้ 3 สารเคมี เมื่อผลออกมาแล้ว ก็ต้องยอมรับ ล้ำสุดให้ อย. ตรวจสอบเข้ม อะไรที่มีสารพิษ ต้องติดป้ายบอกผู้บริโภคให้ชัดว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ ผ่านสารอะไรมาบ้าง ต้องเล่นแรง จะเพิกเฉยกันไม่ได้ นอกจากนั้น สร.มีนโยบายไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสารพิษเหล่านี้ มาใช้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล ขณะเดียวกัน ยังรณรงค์ขึ้นแบนเนอร์ ขึ้นป้าย ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนบอกให้รู้ว่า 3 สารพิษ มีอันตรายอย่างไรบ้าง ขอย้ำว่าที่ต้องทำขนาดนี้ เพราะเป็นเรื่องงาน ไม่ได้มีความขัดแย้งกับนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ที่เป็นประธาน คณะกรรมการวัตถุอันตรายแต่อย่างใด ขอย้ำอีกครั้งว่า ในที่ประชุมผู้แทนของ สร. เราลงความเห็นให้แบนทุกครั้ง สามารถ ตรวจสอบได้

สื่อนำเสนอ เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-เสนอข่าว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งในการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อวิสัยทัศน์ประเทศไทย 2020 ว่า กรณีปัญหาแบน 3 สารพิษ ทำอย่างไรจะแก้ปัญหานี้ได้ ไม่ใช่แค่ห้าม หรือใช้ หรือเลิกเพราะมีคนได้รับผลกระทบ ทั้งสิ้น อย่าไปมองอย่างเดียวยว่ามีผู้ได้รับผลประโยชน์ ตัวเองไม่สนว่าใครจะได้รับผลประโยชน์ แต่สนใจว่าประชาชนจะก้าวข้าม สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร สุขภาพก็ต้องการ แต่จะหาวิธีการได้อย่างไร นั่นคือสิ่งที่ต้องช่วยกันทำ ต้องหาสารทดแทนให้ได้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ลื่อนำเสนอ</b> เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.นพ.พล กิตนะ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงการปนเปื้อนของสารเคมีวัตถุอันตรายทางการเกษตรใช้กำจัดวัชพืช คือ สารพาควอต โกลโฟเซต และอะตราซิน ว่า 3สารปนเปื้อน ไม่ได้อยู่ในสัตว์น้ำเท่านั้น ทางมหาวิทยาลัยมหิดล ยังพบในซึ่เทาเด็กทารกและหญิงตั้งครรภ์ สำหรับสถานการณ์ที่ใช้ศึกษาการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จ.น่าน เป็นตัวแทนศึกษา และการทำเกษตรส่วนใหญ่อยู่บนภูเขาใช้สารฉีดฆ่าหญ้าจำนวนมาก ไหลสู่ลำน้ำ ซึ่งพบสารปนเปื้อน67ลำน้ำ โดยจะไหลมาถึงกรุงเทพ เพราะพื้นที่จ.น่าน เป็นต้นน้ำ มีปริมาณใช้สารเคมีมากที่สุด ในกลุ่มสารกำจัดวัชพืช เกษตรกรใช้วิธีการผสมผสาน ทั้งสาร โกลโฟเซต พาราควอต และสารอะตราซิน คุมวัชพืช ซึ่งพาราควอต ฉีดปุ่ต้นหญ้าใบใหม่ตาย ให้เห็นทันที ส่วนโกลโฟเซต ดูดซึมเข้าต้นหญ้า เกษตรกรจึงนิยมใช้</p> <p>มาตรการจำกัดการใช้ ของไทยทำได้จริงหรือไม่ เพราะบ้านเรากิจการจ้างแรงงานผ่านระบบนายหน้า จ้างแรงงานต่างด้าวพ่นฉีดยา ยังมีการตกลงว่าถ้าหญ้าไม่ตายไม่จ่ายต้ง ดังนั้นการจำกัดการใช้ ทำได้หรือไม่ เทียบกับมาตรการจำกัดการใช้ของต่างประเทศ คนพ่นยา ต้องได้ใบรับรองจากรัฐบาล ส่วนบ้านเรา เกษตรกรจะจ่ายไหวหรือไม่ ถ้าต้องใช้คนพ่นยาที่มีใบรับรอง ทั้งนี้ ได้สำรวจสารปนเปื้อนในพื้นที่ จ.น่าน ทุกตลอดลำน้ำน่าน นอกจากสำรวจตัวสัตว์แล้ว เพราะอยากรู้ร่องมากรุงเทพ พาอะไรมาด้วย ก็ตรวจเจอสาร 3 ตัว ใน 67 ลำน้ำ เกินมาตรฐานน้ำดื่ม ซึ่งตรวจพบหลายๆตัว ทำให้เห็นว่าที่ผ่านมามีการบอกสรรพคุณ ว่าสารพาราควอต จะซึมลงดิน แต่ทำไมตรวจพบในปูน กบหนอง จึงคาดการณ์ได้ว่าผืนดินอ้อมตัวถึงระดับหนึ่ง มันเริ่มคลายสารออกมา ธรรมชาติเริ่มไม่ไหว แล้วกับการปรับตัว ทำให้เห็นว่าที่ผ่านมาการจำกัดการใช้ ยังตรวจพบสารปนเปื้อนขนาดนี้ในสิ่งแวดล้อม ภาครัฐต้องทบทวนหรือต้องยกเลิกใช้ ทางออกเกษตรไทยคือเกษตรอินทรีย์ บำรุงดิน ตากดิน พักดิน จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และได้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งหน่วยงานไม่เคยนำมูลค่าเงินรักษาตัวที่เกษตรกร เข้า รพ. ต้องมาคิดเป็นต้นทุนทำเกษตร นอกจากปุ๋ย ยา</p>	
<p><b>ของขวัญปีใหม่ 2563 เพิ่มสิทธิบัตรทอง</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1 ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า เพื่อให้ประชาชนทุกคน “เข้าถึง” การรักษาและบริการสาธารณสุขที่ “จำเป็น” อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งในปี 2563 นี้ สปสช.ขอมอบของขวัญสิทธิประโยชน์ทั้ง ด้านการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อเป็นการส่งความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศในช่วงปีใหม่นี้ เริ่มจาก...สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล เพิ่มการเข้าถึงยาจำเป็นที่มีราคาแพงในบัญชียา จ (2) ได้แก่ ยาออกทรีโอไทด์ แอซีเทต (Octreotide acetate) ใช้รักษาผู้ป่วยโรคอะโครเมกาลี ที่ได้รับการผ่าตัดเนื้อออกหรือฉายแสงแล้วแต่ระดับฮอร์โมน GH และ IGF ยังสูงอยู่ “โรคอะโครเมกาลี” เป็นหนึ่งในโรคหายากที่มีความรุนแรงสูง อัตราเสียชีวิตสูง 2-4 เท่าของคนปกติ มีสาเหตุมาจากเนื้องอกต่อมใต้สมอง ส่งผลให้ร่างกายผู้ป่วยสร้างโกรทฮอร์โมนมากกว่าคนปกติทั่วไป และ ยาริทูซิแมบ (Rituximab) รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด NHL (Non-Hodgkin lymphoma) ในเด็ก ซึ่งเป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดในไทย นอกจากนี้ยังได้ จัดระบบการรักษาโรคหายากในระบบหลักประกันสุขภาพ ครอบคลุมตั้งแต่ตรวจวินิจฉัยกลุ่มเสี่ยง ตรวจยืนยันรักษาพยาบาล และติดตามผลการรักษา รวมถึงค่าพาหนะรับส่งต่อส่งกลับ</p> <p>สำหรับการ “ส่งเสริมสุขภาพ” และ “ป้องกันโรค” ในปี 2563 ได้เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคหลายรายการ ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า ในทารกอายุ 2-6 เดือน เพิ่มรายการเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 4-12 ปี และเพิ่มรายการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กอายุ 6-12 ปี การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีเอชพีวี ดีเอ็นเอ เทสต์ (HPV DNA test) เป็นวิธีใหม่ที่มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และเพิ่มเติมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากสำหรับหญิงตั้งครรภ์ บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อ หรือยาเพริฟ (Pre-Exposure Prophylaxis หรือ PrEP) สำหรับกลุ่มเสี่ยงในทุกสิทธิ 2,000 ราย นอกจากนี้ ในปี 2563 สปสช.ได้ปรับระบบการเบิกจ่าย โดยเพิ่มเติมรายการเบิกจ่ายตามรายการ (Fee Schedule) 3 รายการ คือ บริการตรวจและป้องกันสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์, รายการเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 4-12 ปี และรายการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กอายุ 6-12 ปี</p>	
<p><b>ภัยแล้ง</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก และอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กำลังเผชิญภาวะวิกฤติเนื่องจากปัจจุบันอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก เหลือน้ำเพียง 2.2 ล้าน ลบ.ม. จากปริมาณความจุอ่างกว่า 26 ล้าน ลบ.ม. ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด เหลือน้ำกักเก็บกว่า 805,000 ลบ.ม. จากปริมาณความจุอ่าง 27 ล้าน ลบ.ม. ถ้าวรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก และอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ปัจจุบันคงเหลือ 3.098 ล้าน ลบ.ม. อัตราการใช้น้ำดิบ เฉลี่ยประมาณ 32,000 ลบ.ม./วัน คาดการณ์ ใช้น้ำได้ประมาณ 96 วัน เนื่องจากโครงการชลประทานบุรีรัมย์โดยโครงการสูบน้ำลำปลายมาศหยุดสูบน้ำมาเติมในอ่างเก็บน้ำ ห้วยจระเข้มาก ตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค.62 จากสถานการณ์ดังกล่าวทางชลประทานจึงติดประกาศรอบพื้นที่อ่างขอความร่วมมือเกษตรกรงดสูบน้ำในอ่างเนื่องจากปริมาณน้ำดิบไม่พออุปโภคบริโภค และแจ้งผู้ใช้น้ำเรื่องลดการจ่ายน้ำเนื่องจากปริมาณน้ำในห้วยจระเข้มากและห้วยตลาดเหลือน้อย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ฝุ่นละออง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองประจำวัน สรุปลผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 มคก./ลบ.ม. หรือ PM2.5 เกินค่ามาตรฐานใน 6 ได้แก่ เขตปทุมวัน เขตบางคอแหลม เขตคลองสาน เขตบางเขน เขตบางซื่อ และเขตหลักสี่ คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี-เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับผู้อยู่ในพื้นที่คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ให้ประชาชนทั่วไปในบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานเฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วยทางเดินหายใจ พร้อมใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ทั้งนี้ กทม. มอบให้สำนักงานเขตต่างๆ ฉีดล้างถนน ฉีดพ่นละอองน้ำต่อเนื่องทุกวัน ตรวจวัดควันดำรถราชการ และรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเรื่องฝุ่น PM2.5 ตลอดจนดูแลและป้องกันตนเองเบื้องต้น</p>	-
<p><b>เด็ก ม.1 ยิ่งเพื่อนเสียชีวิต</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์เมือง, เว็บไซต์thaiquote, เว็บไซต์newstv, nationtv, TNN, INN, สำนักข่าวไทย, เว็บไซต์มติชน</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สภ.รัตนานิเบศร์ รับแจ้งเหตุยิงกันในโรงเรียนย่านถนนเลี้ยวเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จึงเดินทางไปตรวจสอบ พร้อมกู้ชีพ รพ.พระนั่งเกล้า และอาสากู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่บริเวณหน้าห้องเรียนชั้น ม.1/2 โรงเรียนดังกล่าว พบ นร.ชาย ถูกยิงที่ศีรษะเสียชีวิต สืบทราบว่าผู้ก่อเหตุ คือ เพื่อนร่วมชั้นเรียน เนื่องจากผู้ตายชอบแกล้ง บางครั้งใช้มือตบศีรษะ และชอบล้อว่าเป็นตุ๊ด เป็นเกย์ จนผู้ก่อเหตุเกิดความคับแค้นใจอยากกลุ่มเพื่อนๆ จึงตัดสินใจยิงโมโยป็นของพ่อออกมาจากบ้านมาตักยิงเพื่อนดังกล่าว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์กอกบิชนิวส์, เว็บไซต์สยามรัฐ, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์thaipbs, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์workpointnews, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์สปริงนิวส์, เว็บไซต์กระปุก, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต เตรียมส่งทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทลงพื้นที่เพื่อดูแลเยียวยาจิตใจเด็กนักเรียน ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เหตุการณ์ยิงกันในโรงเรียนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากในประเทศไทย แต่สามารถส่งผลกระทบต่อการศึกษาและการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนได้อย่างมาก กรมสุขภาพจิตจะดำเนินงานอย่างเร่งด่วนผ่านการทำงานของทีเอ็มแคท โดยจะมีการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น คัดกรองความเครียด มีการให้คำปรึกษาสุขภาพจิต การพูดคุยให้กำลังใจกับทางเด็กนักเรียน ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถดูแลสุขภาพจิตตัวเองได้หลังจากเกิดเหตุการณ์ ตลอดจนมีแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตให้เข้ารับการรักษาเฉพาะทางจิตเวช โดยเฉพาะผู้ที่มีความเครียดสูง และหากพบกลุ่มเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ออารมณ์และพฤติกรรม จะให้มีการพูดคุยกับจิตแพทย์หรือพยาบาลจิตเวชโดยตรง ซึ่งจะมีแผนการดูแลเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนี้ โดยการเฝ้าระวังดูแลปัญหาสุขภาพจิต และส่งต่อการรักษาให้หน่วยที่รับผิดชอบต่อไป</p> <p>สำหรับประเด็นการกลั่นแกล้งในโรงเรียน เป็นจุดเริ่มต้นและปลูกฝังเด็กในเรื่องของความรุนแรง การทำร้ายกัน ซึ่งมีผลกระทบต่อเด็กทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งอารมณ์จิตใจและร่างกาย นักเรียนที่ถูกรังแก ถูกกลั่นแกล้ง มักเครียด ซึมเศร้า หากถูกกดดันรุนแรง จะนำไปสู่การทำร้ายคนอื่นเพื่อแก้แค้น ขณะที่นักเรียนที่รังแกคนอื่น เมื่อทำบ่อยครั้งจนกลายเป็นความเคยชิน จะมีปัญหาในเรื่องความก้าวร้าว ความรุนแรงต่อผู้อื่น ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา เป็นอันตรายหรืออาชญากรได้ ดังนั้น สังคมจึงต้องช่วยกันใส่ใจ เร่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทั้งที่บ้านและโรงเรียน เพื่อลดปัญหาการรังแกกันในโรงเรียน รวมทั้งเพื่อลดการสูญเสียคุณภาพประชากรในสังคมที่เกิดขึ้นจากผลกระทบปัญหานี้ในระยะยาว</p>	-
<p><b>ฆาตกรต่อเนื่อง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอบทความ จากคดีสะเทือนขวัญของ "สมคิด พุ่มพวง" ผู้ต้องหาก่อคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง ทำให้สังคมหวาดผวาทันที ด้าน ผศ.ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ อาจารย์ประจำสถาบันอาชีวศึกษา ม.รังสิต อธิบายว่า พฤติกรรมของการก่อเหตุฆาตกรรมซ้ำๆ ด้วยวิธีการคล้าย ๆ กัน ถือว่าเข้าข่ายคำว่า "ฆาตกรต่อเนื่อง" แต่อาจจะยังไม่เข้าข่ายคำว่า "ฆาตกรโรคจิต" เพราะที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปจัดทำแบบประเมินสุขภาพทางจิตของนายสมคิด จึงทำให้ยังไม่มีกรรรับรອງว่าผู้ก่อเหตุมีความผิดปกติทางจิตหรือไม่ อีกหนึ่งหน่วยงานที่ควรเข้ามาช่วยในเรื่องนี้คือ "กรมสุขภาพจิต" โดยเฉพาะการตรวจสภาวะทางจิตเวช และควรนำเครื่องมือที่เป็นแบบประเมินมาใช้ แม้จะมีราคาสูงก็ตาม</p> <p>ตำรวจนายหนึ่งซึ่งเคยเป็นพนักงานสอบสวน ช่วงที่นายสมคิด ก่อเหตุปลิดชีพเหยื่อสาวรายแรก เมื่อ 10 กว่าปีก่อน บอกว่าตอนที่จับกุมตัวนายสมคิด มีโอกาสได้ซักถามว่าฆ่าเหยื่อเพราะอะไร นายสมคิด ตอบกลับมาด้วยสีหน้าอึมครึมว่า "เวลาผู้หญิงจะขาดใจ ช่องคลอดจะรัดตัวแน่นมากๆ ทำให้ถึงจุดสุดยอด" ด้าน พญ.ดุชฎิ จิงศิริกุลวิทย์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า พฤติกรรมดังกล่าว โดยทั่วไปอาจจะมองว่ามีความผิดปกติทางจิต แต่หากดูรายละเอียดให้ลึกไปกว่านั้น อาจจะเข้าข่าย "โรคคามวิปริต" ซึ่งเป็นความตื่นตัวทางเพศระดับสูงต่อวัตถุ สถานการณ์ หรือบุคคลที่ไม่ใช่ลักษณะทั่วไป แต่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุอะไร คาดว่าอาจมาจากปัจจัยในด้านชีวภาพ สภาพแวดล้อม และพัฒนาการทางจิตใจ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ร่วมกัน</p> <p><b>เตรียมพร้อมดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ช่วงปีใหม่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์hfocus , เว็บไซต์เดลินิวส์, ผู้จัดการออนไลน์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก thebangkokinsight ,NBT</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. พร้อมด้วย ดร.สาธิต รมช.สธ. นพ.สุชุม ปลัด สธ. ผู้บริหาร สธ. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าว “สธ.ใส่ใจคนไทย เทียวปีใหม่ปลอดภัย” ว่าช่วงวันหยุดยาวเทศกาล ปีใหม่ 2563 สธ.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย รมว.ศ “ซบรลดี มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”ตามนโยบายรัฐบาล ในการสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระชาติ โดยเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพิ่มเจ้าหน้าที่มากขึ้นจากเดิม 120-130 เปอร์เซนต์ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน 164,470 คน เข้มมาตรการตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ อสม.รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ร่วมด่านชุมชน ด่านครอบครัว ใช้มาตรการกฎหมายดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุวิวาทใน รพ.ทุกราย</p> <p>ด้านนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า อสม.ล้านคนเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชน จะช่วยรณรงค์ลดอุบัติเหตุให้คนในครอบครัวและชุมชน ใช้หอกระจายข่าวเผยแพร่ข้อมูล และเป็นแบบอย่างที่ดีเรื่องพฤติกรรมความปลอดภัย</p> <p>ด้าน นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. กล่าวว่า ในช่วง 7 วันเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมามีผู้บาดเจ็บเข้ารพ. 28,297 ราย เฉลี่ยวันละ 4,042 ราย เพิ่มขึ้นกว่าช่วงปกติร้อยละ 57.40 การป้องกัน ได้ให้ทุกจังหวัดประสานตำรวจท้องที่ตรวจตราความเรียบร้อย และให้รับแจ้งเหตุกรณีมีผู้เข้ารับการรักษาจากเหตุทะเลาะวิวาท ส่งเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอบต่อภาระรับเหตุ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการห้องฉุกเฉิน</p> <p>ด้านนพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 51 และร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสุ่มตรวจการกระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการขายสุราให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และผู้ที่มีอาการเมามาจนครองสติไม่ได้</p> <p>ด้านนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและผู้ขับขี่บาดเจ็บรุนแรงไม่สามารถเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจได้ เจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลจะทำการเจาะเลือด และส่งตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ไปยังห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และส่วนภูมิภาค โดยทำการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GAS Chromatography ให้ผลที่เที่ยงตรงและแม่นยำ</p> <p>ด้านนพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวว่า ประเทศไทยมีกฎหมายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีมานานแล้ว แต่ไม่เคยมีการเอามาบังคับใช้ จึงน่ายินดีที่มีการบังคับใช้กฎหมายนี้อย่างจริงจัง ซึ่งโทษคือจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 30,000 บาท</p> <p>ด้าน พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า สำหรับเรื่องการตีกันในรพ.นั้น ที่ผ่านมามีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีมาตรการเข้าเฝ้าจับกุม และยังมีมาตรการเฝ้าระวังกับเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยให้เกิดเหตุอีกด้วย อย่างไรก็ตาม จะกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศดำเนินการอย่างเข้มข้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ และให้เข้าไปช่วยเหลือที่ด่านชุมชนด้วย</p> <p>ขณะที่ สสส. สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก.ค.ม.น.ค. และภาคีเครือข่าย แถลงข่าว “กลับบ้านปลอดภัย คือของขวัญที่ดีที่สุด” ปีใหม่ 2563 โดยตั้งเป้าหมายลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ตำบลละ 1 คน จะลดผู้เสียชีวิตได้ 7,000 คนต่อไป</p>	-
<p><b>วิ่งโล่ง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์รัฐ, เว็บไซต์sanook, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์บางกอกบิซนิวส์, เว็บไซต์voicetv, เว็บไซต์thaiquote ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>- เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นหัวหน้าแคมเปญ “วิ่งโล่ง” ด้าน นายสาธิต กล่าวว่า เรื่องนี้ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เสนอว่า เรารณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา ก็นำเอาความรู้สึกคนส่วนใหญ่มาจัดวิ่ง ทั้งนี้การจัดวิ่งโล่งกำลังดูอยู่ว่าอาจจะวันที่ 9 ม.ค.2563 อย่างไรก็ตาม การรณรงค์กำลังดูอยู่เลยทำได้ยากมาก เพราะจะไปฉีดพ่นหมอกควัน ฉีดทำลายยุงในบ้านประชาชนเขาก็ยังไม่ยอม หรือให้อสม. เข้าไปรณรงค์ก็เป็นการดำเนินการตามปกติอยู่แล้ว ซึ่งก็ยังไม่สำเร็จ 100% เราก็ใช้การรณรงค์เพิ่มเติมเข้าไปอีก โดยเฉพาะการรณรงค์ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. เพราะเป็นช่วงเวลาทองในการต้องเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ไม่ให้เกิดปัญหาในช่วงฤดูระบาดเพิ่มเติม ซึ่งตนก็จะเป็นคนวิ่งรณรงค์เองด้วย</p>	-
<p><b>รมช.สธ. ติดเชื้อชิคุนกุนยา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ คอลัมน์ ยาใหญ่การเมือง</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. คร่ำเคร่งตระเวนเดินสายไปทั่ว โดยไม่แสดงตัวว่าเป็นเสนาบดี แวะเก็บข้อมูลปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ บริการของโรงพยาบาลรัฐ ช่วงวิ่งรอกย่องตรวจโรงพยาบาลต้นเป็นช่วงไข้เลือดออกระบาด แต่ “หมอดี” ไม่ยกติดไข้เลือดออก ต้นไปเชื้ออื่นที่หนักไม่แพ้กันคือเชื้อ “ชิคุนกุนยา” ต้องนอนรักษาตัว หยอดน้ำข้าวต้ม ปวดเนื้อปวดตัว ป่วยจริงเจ็บจริงได้รู้จริง</p>	-



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>นวดไทย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์ , เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงกรณีนวดไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จากยูเนสโก ว่า เรื่องนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กำชับเรื่องคุณภาพมาตรฐานที่ต้องมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องมีการให้ขึ้นทะเบียนหมวดใหม่ แต่เนื่องจากที่ผ่านมาอาจจะมี การสอน มีการอบรมมาจากหลายสำนัก หลายตำราเรียน ดังนั้นก็อาจจะมีการอบรมฟื้นฟูหมวดเพิ่มเติม เพื่อให้ชัดเจนว่า มาตรฐานขั้นต่ำต้องเป็นประมาณไหน ให้ทุกคนมีมาตรฐานที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องไปเพิ่มอะไรมากนัก สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนต่างชาตินั้น ก็จะพยายามทำให้มากขึ้น ไม่มีหวงเอาไว้ เพราะเป็นของดีของโลก ที่ใคร ๆ ก็รู้จัก ใคร ๆ ก็เรียนได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้มีการเปิดศูนย์การเรียนการสอนนวดไทยตามตำราที่ ถูกต้องอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และจะขยายให้มากขึ้นในอนาคต แต่ถ้าต่างชาติต้องการเปิดโรงเรียนสอน ต้องมาขอ อนุญาตเราก่อน ทั้งบุคคล สถานที่ และหลักสูตร ซึ่งตอนนี้ทางเรามีหลักสูตรและมาตรฐานที่จัดทำเอาไว้อยู่แล้ว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.ดร.ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้า ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า รพ. พร้อมต่อยอดด้วยการตั้ง Excellent Center ด้านการแพทย์แผนไทยร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ โดยจะพัฒนาการนวดในทุกระดับ ทั้งเพื่อดูแลสุขภาพตนเอง นวดเพื่อการพักผ่อนในชุมชน นวดเพื่อการรักษา หรือแม้กระทั่งนวดที่ตอบโจทย์ความต้องการของ คนยุคใหม่ เพื่อพัฒนาเป็นโปรดักส์ แชมเปียน นอกจากนี้ยังอยากจรรณงค์ให้เปลี่ยนการเรียกจาก Thai massage เป็น Nuad Thai เนื่องจากในต่างประเทศมีการเปิดสอน Thai massage แต่เจ้าของไม่ใช่คนไทย จึงทำให้เกิดความเข้าใจผิด รวมถึงการ นำไปใช้ผิดประเภท จึงควรใช้คำว่านวดไทย ฝรั่งเศสก็จำกัดจนติดหูไปเอง ทั้งนี้ ยังร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยการ รวบรวมองค์ความรู้นวดพื้นบ้านฝึกอบรมคนในชุมชนให้ดูแลสุขภาพกันเองในเบื้องต้น โดยไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาล คนนวด ก็จะมีรายได้ด้วย ขณะเดียวกัน ก็จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยร่วมกับการนวด เช่น มีส คุล สปรีรี่ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย</p>	
<p><b>วัดโรคกระดูกนิ้วมือ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยโพสต์, เว็บไซต์ tnn, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์ kapook</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ได้โพสต์ภาพและข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า วัดโรคกระดูกและข้อ และวัดโรคกระดูกนิ้วมือ พบได้น้อยมากๆ ล่าสุดพบผู้ป่วยหญิงอายุ 64 ปี เป็นรายแรกในรอบ 15 ปีของ รพ.สิชล สังเกตเห็นว่านิ้วนางข้างขวามือ ยังไม่ปวด ไม่มีอาการอย่างอื่น อีกสามเดือนต่อมาบวมมากขึ้น ปีบตรงที่บวมจะรู้สึก เจ็บ งอนิ้วนางไม่ได้ ข้อติด ไปหาหมอที่โรงพยาบาลใกล้บ้านบอกว่าเป็นข้ออักเสบ ให้ยามากิน อาการปวดลดลงแต่ไม่ยุบ ไปติดตามการรักษาอีก 3 ครั้งก็ไม่ดีขึ้น ต่อมาเห็นว่านิ้วบวมมากผิดปกติจนงอนิ้วไม่ได้ อยู่เฉย ๆ ก็ปวด จึงลองมารพ.สิชล ตรวจ พบว่านิ้วนางข้างขวามือผิดปกติตั้งแต่โคนนิ้วจนถึงปลายนิ้วเป็นรูปกระสวย ผลยืนยันออกมาเป็นเชื้อวัดโรคกระดูกนิ้วมือ ผู้ป่วยได้ยารักษาวัดโรคติดต่อกัน 9 เดือน พร้อมทั้งผ่าตัดเอากระดูกส่วนที่เป็นโรคออก แล้วเชื่อมกระดูกส่วนที่เหลือติดกัน ทำให้นิ้วนางสั้นลงไปบ้าง แต่ก็ไม่กระทบต่อชีวิตประจำวันแต่อย่างใด</p>	
<p><b>โรคลึนหัวใจเร็ว</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สยามรัฐ, ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคลึนหัวใจเร็วเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ หากเร็วหรือทำงานผิดปกติจะทำให้หัวใจไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ ซึ่งลึนหัวใจทำหน้าที่กั้นห้องหัวใจในแต่ละห้องซึ่งมี 4 ห้อง แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 1. ลึนหัวใจที่กั้นระหว่างหัวใจห้องบนและหัวใจห้องล่าง 2. ลึนหัวใจที่กั้นอยู่บริเวณหลอดเลือดที่นำ เลือดออกจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ถือได้ว่าลึนหัวใจสำคัญมาก เพราะหากเกิดความผิดปกติ หัวใจจะไม่สามารถทำงานได้เต็มที่และต้องทำงานหนักขึ้นกว่าเดิม หากเกิดความผิดปกติติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้เกิดลึนหัวใจตีบ ร็ว และอาจส่งผลร้ายแรง ถึงขั้นหัวใจวาย</p> <p>นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กล่าวว่า อาการที่บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคลึนหัวใจเร็วคือ มีอาการบวมของท้อง หรือขา เหนื่อยง่ายกว่าปกติ ไม่สามารถนอนราบได้ หากมีอาการให้พบแพทย์ทันที เพื่อตรวจวินิจฉัยและ รักษาอย่างรวดเร็ว การรักษาทำได้โดยผ่าตัดเปลี่ยนลึนหัวใจ ซ่อมแซมลึนหัวใจเดิม ขึ้นกับอาการผู้ป่วยและการวินิจฉัยของ แพทย์ นอกจากนี้ ผู้ป่วยต้องรู้จักดูแลตนเองภายหลังการรักษา โดยออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่หักโหม หลีกเลี่ยงรับประทาน อาหารรสจัด เลิกสูบบุหรี่ งดดื่มแอลกอฮอล์ และพักผ่อนให้เพียงพอ</p>	